

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
(Khóa II, Kỳ họp thứ 5)

Về giao ước thi đua đã ký kết giữa 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và về việc kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh với lực lượng vũ trang của Mặt trận 479.

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về giao ước thi đua đã ký giữa 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, và việc kết nghĩa giữa thành phố với lực lượng vũ trang của Mặt trận 479, Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

1. Nhiệt liệt hoan nghinh và nhất trí tán thành bản giao ước thi đua đã ký kết giữa 3 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Việc ký giao ước thi đua này tạo thêm một nhân tố mới góp phần thúc đẩy phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa của từng thành phố và cả nước. Cổ vũ mọi địa phương phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các lĩnh vực công nông nghiệp, xây dựng cơ bản, phân phối lưu thông, xuất nhập khẩu, tiết kiệm, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, bảo đảm trật tự trị an, củng cố quốc phòng. Tinh thần thi đua xã hội chủ nghĩa sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa 3 thành phố, giúp nhau phát huy tiềm lực, khắc phục những mặt yếu để vươn lên mạnh mẽ và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi các quận, huyện, phường xã, các ngành, các đoàn thể, các đơn vị cơ sở, tất cả các cán bộ, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang và đồng bào các tầng lớp hãy hăng hái hưởng ứng thi đua giữa thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội và Hải Phòng bằng hành động thiết thực. Mọi ngành, mọi cấp, mọi đơn vị, mọi cá nhân hãy phát huy những kinh nghiệm tốt của thành phố ta trong phong trào học tập và nhân điển hình tiên tiến, phấn đấu tạo thành một phong trào quần chúng mạnh mẽ nhằm khắc phục các khó khăn, sửa chữa các khuyết điểm, giải quyết những vấn đề cấp bách trong sản xuất và đời sống, tận dụng mọi tiềm năng sẵn có, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu thi đua năm 1982 của thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố hoàn toàn nhất trí việc thành phố ta kết nghĩa với Lực lượng vũ trang của Mặt trận 479 đang làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Các chiến sĩ của chúng ta đã và đang vượt nhiều hy sinh gian khổ, dũng cảm chiến đấu thực hiện xuất sắc nghĩa vụ của nhân dân giao phó, bảo vệ nước bạn và bảo vệ cuộc sống hòa bình của chúng ta. Qua việc kết nghĩa này, nhân dân thành phố được góp phần chăm sóc cán bộ chiến sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đang ngày đêm cầm súng bảo vệ sự nghiệp xây dựng ở hậu phương. Đồng thời việc kết nghĩa này cũng giúp cho mọi người chúng ta hiểu thêm tình hình chiến đấu ở nước bạn, đề cao cảnh giác và sẵn sàng đập tan cuộc chiến tranh phá hoại trên nhiều mặt của bọn bành trướng bá quyền

Bắc Kinh cầu kết với Đế quốc Mỹ, gắn chặt hậu phương với tiền tuyến, gắn chặt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 5 năm 1982

TM. Đoàn chủ tịch kỳ họp
Chủ tọa điều khiển phiên họp
Nguyễn Việt Nam